

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557
(ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET)

ลักษณะทุน	ทุนวิจัยในมหาวิทยาลัยออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET
สาขาวิชาที่รับสมัคร	ทุกสาขาวิชา
ระยะเวลาเงินทุน	1 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) (โดยควรเริ่มปฏิบัติงาน ณ ประเทศออสเตรียในวันที่ 1 ของเดือนและสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 30/31 ของเดือน)
คุณสมบัติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET) และได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัดให้สมัครรับทุน 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ปีรับสมัคร 3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร 4. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี 5. ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร (หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International journal จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. ผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทย-ออสเตรียจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก 7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน
ค่าใช้จ่าย	<ol style="list-style-type: none"> 1. รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรีย ชั้นประหยัด 1.2 ค่าพาหนะเดินทางภายในออสเตรียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด) 2. รัฐบาลออสเตรียสนับสนุนค่าใช้จ่ายในออสเตรียในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 1,090 ยูโร *ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบเอง *ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้ทุน 3. มหาวิทยาลัย/สถาบันเจ้าภาพในออสเตรียรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
การพิจารณา	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการดำเนินงานทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย จะคัดเลือกผู้สมัครโดยการ <u>สอบสัมภาษณ์</u> ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
เงื่อนไข	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรีย หากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนกระชั้นชิด (น้อยกว่า 60 วันก่อนไปศึกษา/วิจัย) 2. ผู้ได้รับทุนต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ host professor ลงนามรับรองและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 1 เดือน หลังจากกลับจากออสเตรีย
กำหนดการเดินทาง	ผู้ได้รับทุนต้องเดินทางไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยออสเตรียภายในเดือนตุลาคม 2557-เดือนกันยายน 2558
หลักฐานการสมัคร	<ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 2. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน โดยขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 3. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย <u>ASEA-UNINET</u> ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี/ รองอธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมี host advisors (มีตำแหน่งเป็น Univ.-Prof.(ศาสตราจารย์)) ในสาขาที่ตรงกับสาขาที่จะไปทำวิจัย 4. จดหมายแนะนำผู้สมัคร (letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ) 5. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (transcript of record) ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 6. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) 7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) <p>ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งโดยเรียงเอกสารตามลำดับ 1-6 จำนวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 9 ชุด)</p>
กำหนดปิดรับสมัคร	ปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 610 5463-5

และสามารถดูรายละเอียดฉบับแปลเป็นภาษาไทย และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.intervisa.co.th ในหัวข้อ "Announcements"